

HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UB MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐỨC THỌ

Thư kêu gọi

Ứng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Giáp Thìn năm 2024

- Kính gửi - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm,
- Con em xa quê trên mọi miền Tổ quốc, bà con kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài,
- Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện.

Trong những năm qua, nhờ sự hưởng ứng, hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em xa quê trong và ngoài địa bàn, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của huyện nhà luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, đã mang lại hiệu quả hết sức thiết thực, để lại nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc; đã góp phần hỗ trợ cho hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, đến nay toàn huyện vẫn còn 963 hộ nghèo, 993 hộ cận nghèo và gần 2.000 hộ gia đình khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế, những mảnh đời bất hạnh rất cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội.

Nhân dịp Tết cổ truyền của Dân tộc - Tết Giáp Thìn năm 2024, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Thọ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các nhà hảo tâm, con em xa quê trên mọi miền Tổ quốc, bà con kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cùng quan tâm, chung tay ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế được đón Tết Nguyên đán cổ truyền của Dân tộc vui tươi, đầm ấm.

Mọi sự ủng hộ, quyên góp xin được gửi về Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đức Thọ hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Thọ.

Trân trọng cảm ơn và rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê trên mọi miền Tổ quốc, bà con kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài hưởng ứng.

Đức Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2023

T/M. HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UB MTTQ

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đức Thọ
Số tài khoản: 3751.0.9077596.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Đức Thọ, hoặc:



BIDV
52110000981999



VIETCOMBANK
1043740487



AGRIBANK
3711201004387



BÍ THƯ HUYỆN ỦY
Nguyễn Thành Đồng